
 

 ผู้ชุมนุมเมนิ “หมอประดษิฐ” ส่งตัวแทนร่วมเจรจาแก้ปญัหา ลั่นต้องต้องล้มมติ ครม.เร่ือง P4P และใช้

ประกาศ ฉบับ 4 และ 6 เหมือนเดิมเทา่นัน้ถึงจะเจรจา ด้าน รมว.สธ.เผยพร้อมแจงทกุเร่ือง ระบุให้ปลัด สธ.

ตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องตรวจน้้าตาลแลว้ ยินดีและดีใจหากแพทยช์นบทจะใช้สติปัญญาร่วมกันตรวจสอบให ้

สธ.โปร่งใส 

       วันนี้ (24 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง
การชุมนุมของกลุ่มแพทย์ชนบท เครือข่ายผู้ป่วย
มะเร็ง เอดส์ ไต และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
องค์การเภสัชกรรม (อภ.) นพ.ประดิษฐ สินธว
ณรงค ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
(สธ.) ได้ส่งตัวแทนไปเชิญตัวแทนผู้ชุมนุมเข้า
ร่วมการหารือ แต่กลุ่มผู้ชุมนุมได้ยื่นข้อเสนอว่า 
จะเจรจาต่อเมื่อมีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี 
เรื่อง การปรับเกณฑ์ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมา
จ่าย และให ้สธ.น าประกาศหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทน ฉบบั 4 และ ฉบับ 6 กลับมาใช ้
เท่านั้น ในที่สุดจึงไม่มีการเจรจาร่วมกันแต่อย่าง

ใด 
        
       นพ.ประดษิฐ กล่าวว่า ตนไดพ้ยายาม อย่างถึงที่สุดแล้วในการเชิญตัวแทนผู้ชุมนุมเข้าร่วมหารือ แตก่ารยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวเป็นการล้มหลักการ ก็คงไม่สามารถพูดคุยกันต่อได้ ทั้งที่การหารือควรเปน็การปรึกษากันในเรื่องรายละเอียด
หลักเกณฑ์ เช่น พื้นที่ เกณฑ์อายุที่ไม่สอดคล้อง จะหาทางปรบัแก้ตรงไหน เป็นตน้ ซ่ึงตนได้เตรียมข้อมูลรายละเอียดเพื่อ
ช้ีแจงไว้แล้ว ส่วนกรณีการจัดซื้อเครื่องตรวจน้ าตาลของจังหวัดทีบ่อกว่าเป็นความทจุริตและ ไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการ ก็
จะให้ปลัด สธ.ไปตรวจสอบ หากกลุ่มแพทย์ชนบทต้องการร่วมตรวจสอบด้วยก็ยินดี และดีใจที่จะได้ร่วมกันใช้สติปัญญา
ในการท าให้กระทรวงโปร่งใสร่วมกัน 
        
       “ผมเปน็ผู้ให้นโยบายเปน็เรื่องของ หลักการ ส่วนหลักเกณฑ์การท างานขอให้เป็นเรื่องของข้าราชการประจ า ไม่อยาก
ให้เกิดการก้าวก่ายในการปฏิบตัิมากเกินไป ส่วนเรื่องของความกลัวต่างๆ ทั้งการลาออก การล่าแต้ม การจัดสรรงบประมาณ 
เชื่อว่าคงไม่มีอะไรแบบนั้น เพราะทุกอยากมีความชัดเจน โดยมติ ครม.ก็ชัดเจน ถ้าเงินไม่พอก็สามารถขอเพิ่มได้ การใช้
จินตนาการที่มากเกินไป มันท าให้ไม่มีการคุยกันต่อ และหาข้อยุตไิม่ได้ หากทุกอย่างตั้งอยู่บนความกลัว ก็เหมือนตอน
เริ่มท าโครงการ 30 บาทใหม่ๆ  คนก็บอก 30 บาทจะไม่ดี แต่ก็สามารถเริ่มต้นมาได"้ รมว.สาธารณสุข กล่าวและว่า ทั้งนี้ 
ในช่วง 2-3 เดือนนี้ เราจมปลักกับปัญหานี้มามากแล้ว อยากให้มองไปข้างหน้าว่าประชาชนจะไดป้ระโยชน์จากการท างาน
อย่างไร จึงอยากให้มาท าความเขา้ใจกัน ส่วนเรื่อง อภ.หรือผูป้่วยทีม่าร้องเรียน ยังไม่อยากแถลงในตอนนี้เพราะจะกลายเปน็
การพูดฝั่งเดียว 

 

นพ.ประดษิฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข 
 

 

 

 



              นพ.ณรงค์ สหเมธาพฒัน์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ก่อนใช้ประกาศฉบับที่ 8 และ 9 สธ.ได้เปิดโอกาสให้โรงพยาบาลที่จะ
ขอเปลี่ยนแปลงนิยามของพืน้ที่ให้ส่งเรื่อง มาภายในวันที่ 19 เม.ย.โดยมีคณะกรรมการ ร่วมกับ หนว่ยงานภายนอก เช่น 
ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ซ่ึงปัจจุบันหลายโรงพยาบาลส่งเข้ามาแล้ว เพื่อพิจารณาในสัปดาห์หน้า ส่วนประเด็น
เรื่องการจ่ายตามผลการปฏิบัตงิาน มีประเด็นเรือ่งการรับฟังความเห็นและการปรบั โดยเรื่องการเกบ็คะแนน ในประกาศเปดิ
ความยืดหยุ่นใหค้ณะกรรมการระดับเขตสามารถหารือกันได้ ในการเก็บคะแนน รวมงานส่งเสริมป้องกัน ฟ้ืนฟู การออก
พื้นที่ การบริหาร เพื่อเก็บค่าคะแนนด้วย ส่วนเรื่องวงเงิน มีการเขยีนไว้ว่า จะมีการออนท็อปด้วยเงนิบ ารุงอย่างน้อยร้อยละ 1 
ของค่าแรงขั้นต่ า หากจะเพิ่มเปน็ ร้อยละ 2 ให้เป็นอ านาจของระดบัเขต แต่หากมากกว่านั้น ให้เป็นอ านาจของกรรมการ
ระดับกระทรวง โดยมีการประชุมช้ีแจงกับตัวแทนระดบัเขต จังหวัด และ ผอ.รพศ. รพท.ไปแล้ว ส่วนเงินงบประมาณที่
สามารถประหยัดได้ให้น ากลับมาเป็นค่าตอบแทนการจ่ายตามผล การปฏิบัตงิานด้วย 
        
       “ครม.มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว และให้ สธ.เร่งท าความเข้าใจ โดยมีการมอบหมายให้ผู้ตรวจและนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดเร่งท าความเขา้ใจ โดย รมว.สาธารณสุข และผมจะเดินทางไปที่ จ.อุบลราชธานี ในวันพรุ่งนี้ (24 เม.ย.) 
เพื่อท าความเข้าใจและภายในเดือนหน้าจะมีการเรียกประชุมทั้งประเทศ แบ่งเป็น 6 รุ่น เพื่ออธิบายการวางแนวทาง
พัฒนาสธ.และการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏบิัติงานด้วย” ปลัด สธ.กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

สารพัดม็อบบุกกระทรวงหมอ กลุ่มแพทย์ชนบทลั่นไม่สนเรื่อง P4P แล้ว แต่จะลากไส้การคอร์รัปชันของ สธ.ออกมาให้
สังคมเห็น ด้านสหภาพฯ อภ.รอ้ง รมว.สธ.และประธานบอร์ด อภ.รับผิดชอบกูภ้าพลักษณ์คืนองค์การเภสัชฯ ไม่ใช่ให้
ร้ายรายวัน ด้าน “กมล” จ๋อย เจอม็อบด่ากลับหลงัพยายามชี้แจง 
              
        
       วันนี้ (24 เม.ย.) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กลุ่มชมรมแพทย์ชนบท น าโดย นพ.เกรียงศักดิ์ 
วัชรนุกูลเกียรต ิประธานชมรมแพทย์ชนบท นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช และอดีตประธาน
ชมรมแพทย์ชนบท พร้อมด้วยเครือข่ายกลุ่มคนไม่เอา นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ เป็น รมว.สาธารณสุข ประกอบด้วย 
เครือข่ายผู้ป่วยมะเร็ง เอดส์ และไต รวมกว่า 200-300 คน โดยแต่งกายด้วยชุดสีด านัดรวมตัวชุมนุมบริเวณส านักปลัด 
สธ.พร้อมน าป้ายขับไล ่นพ.ประดิษฐ และ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ.ให้ออกจากต าแหนง่ เนื่องจาก สธ.ได้ออก
ระเบียบค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุขแบบใหม่เป็นแบบผสมผสาน ระหว่างเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามพ้ืนที่และแบบ
ตามภาระงาน (P4P : Pay for Performance) รวมถึงกรณีส่อทุจริตการจัดซื้อเครื่องตรวจน้ าตาลในเลอืดเพื่อแจก
อาสาสมัคร สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ 
        
       นพ.อารักษ์ กล่าวว่า การมาชุมนุมในครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อยืน่เงื่อนไขหรือข้อเสนอใดๆ ต่อ สธ. แต่ต้องการแสดงให้
เห็นว่าบคุลากรต่างๆในโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนแบบใหม่ของ สธ.เหมือน
อย่างที่สภาวิชาชีพต่างๆ ได้ออกแถลงการณ์ รวมถึงมาเพื่อประกาศเจตนารมณ์ว่า เราได้ข้ามเรื่องค่าตอบแทนไปแล้ว แต่
เราจะตรวจสอบเรื่องทจุริตคอร์รปัชันใน สธ.ที่เริ่มเห็นผลมาแล้ว 
        
       “นพ.ประดษิฐ มีการด าเนินการในทางไม่ชอบหลายอย่าง ทั้งการรวบอ านาจของ รมว.สาธารณสุข การออกข่าว
รายวันท าลายองค์การเภสัชกรรม (อภ.) การแทรกแซงองค์กรอิสระด้านสุขภาพ และพยายามสร้างความแตกแยกระหว่าง
โรงพยาบาลจังหวัดและ รพช.ทั้งที่เราไม่มีความขดัแย้ง แต่กลับมาปลุกม็อบให้มาชนกัน แล้วอยู่เปน็ผู้บรหิารอย่างไม่
สะทกสะท้าน” นพ.อารักษ์ กล่าว 
        
       นพ.อารักษ์ กล่าวอีกว่า สธ.ก าลังจะกลับไปรวบอ านาจเหมือนในอดีต ที่มีงบประมาณอยู่ในมือและสามารถจัดสรร
งบได้ตามอ าเภอใจ ซ่ึงขณะนี้มีการประกาศชัดเจนแล้วว่า ปี 2557 จะให้ผูต้รวจราชการ สธ.ทั้ง 12 เขต เป็นผู้จัดสรร
งบประมาณแทนส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แม้จะระบุว่า มี สปสช.มาร่วมพิจารณาเพื่อให้เกิด
ความรอบคอบ แต่ถ้าปล่อยให้เกดิการแทรกแซงแบบนี้ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช.ก็ควรลาออกไป เพราะเป็น
การปล่อยให้ประชาชนต่างจังหวัดถูกย่ ายี ส่วนกรณีการตรวจ อภ.เครือข่ายผูป้่วยต่างๆ ก็ก าลังรู้สึกหว่ันไหว เพราะหากมี
การเปลี่ยนตัวผู้อ านวยการ อาจจะท าให้การเมืองสามารถส่ังได ้จนราคายาต่างๆ แพงขึ้น ผูป้่วยก็เข้าถึงยาได้น้อยลง 



        
       “วันนี้ สธ.ท าเรื่องทุจรติส าเรจ็แล้ว อย่างกรณีซ้ือเครื่องตรวจน้ าตาลในเลือด ราคาเครื่องละ 1,800 บาท วงเงนิ 100 
กว่าล้านบาท ทั้งทีป่กติโรงพยาบาลต่างๆ จะซ้ือแถบวัดในราคา 5-7 บาท การที่ สธ.ระงับเรื่องนี้แสดงว่ายอมรับความผิด
ที่เกิดขึ้น เพราะมีบางจังหวัด เช่น อ่างทอง อ านาจเจริญ ได้ซ้ือและจ่ายเงินส าเรจ็แล้ว การบอกประกาศยกเลิกจะท าให้
บริษทัคูค่้าฟ้องร้องได้ เรือ่งนี ้สธ.จะอยู่เฉยไม่ได้ ต้องตรวจสอบความผิดปกติทีเ่กิดขึ้นเหมือนตรวจสอบ อภ.ต้องให้ดี
เอสไอตรวจสอบเช่นเดียวกัน ไม่อยากให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอง เพราะจะเหมือนทุกกรณีทีส่อบสวนแล้วไม่มี
ความผิด” นพ.อารักษ์ กล่าวและว่า ขอให้ตั้งคนนอกมาสอบเหมือนกรณีไทยเข็มแขง็ กรณีทุจริตยา 1,400 ล้าน กรณี
รถพยาบาลฉาว กรณีงบค่าเส่ือม และกรณีคอมพิวเตอร ์โดยวันนี้ตนจะไปยื่นเรื่องให้ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.) 
และ ส านักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบเรื่องเหล่านี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประจ ำวันที่ 25 เมษำยน พ.ศ.2556 หน้ำที่ 8 
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